



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2020

ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

ชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

พระสงฆ์
สัตบุรุษ
สภาอภิบาล

กลุ่มพลมารีย์

กลุ่มเซอริธา

กลุ่มวินเซนต์เดอปอล

กลุ่มเวชบุคคล



กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มสตรีคาทอลิก

วิถิชุมชนวัด

กลุ่มเยาวชน

กลุ่มยุวธรรมทูต

กลุ่มเพื่อนชาวโอ

พี่น้องชีวิตครอบครัว

กลุ่มคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020 ปีที่ 54 ฉบับที่ 2938

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปีสถาปี A

พระวาจา (ยน.14:15-21)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า

“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบท

บัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์
จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่าน
ตลอดไป คือพระจิตแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้
เพราะมองพระองค์ไม่เห็น และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่าน
ทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่าน
และอยู่ในท่าน เราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นกำพว้า
เราจะกลับมาหาท่านในไม่ช้า โลกจะไม่เห็นเรา แต่ท่าน
ทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิต และท่านก็จะมีชีวิตด้วย

ในวันนั้นท่านจะรู้ว่า เราอยู่ในพระบิดาของเรา
ท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน ผู้ที่มีบทบัญญัติของเรา
และปฏิบัติตาม ผู้นั้นรักเรา และผู้ที่รักเรา พระบิดาของเรา
ก็จะทรงรักเขา และเราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแก่เขา”

ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

เปาโล วิศิษฎ์ ริงตาล (ครบ 20 ปี)

หัวข้อ

พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพสถิตอยู่ท่ามกลางหมู่คณะของ
ความรัก

ธรรมล้ำลึก

พระคริสตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชากรที่รักกัน

ทำที่

การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยความรัก

การดำเนินชีวิต

เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก โดยจะหลีกเลี่ยงคำพูดและท่าทางที่ทำให้
เกิดการแตกแยก



บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 8:5-8, 14-17

ศิษย์ของพระเยซูเจ้าดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงพระองค์ ทั้งด้วยคำพูดและกิจการ ทำให้หลายคน
กลับใจมาสู่ความเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ แม้แต่ชาวสะมาเรียก็ยังฟังคำสั่งสอน
ของเขา อธิษฐานภาวนา และได้รับพระจิตเจ้า

บทอ่านที่สอง : - 1 ปต 3:15-18

นักบุญเปโตรกล่าวปราศรัยต่อคริสตชนเพื่อให้กำลังใจเขา และกระตุ้นเขาให้ไว้วางใจในพระเจ้า
อีกทั้งให้เขามุ่งมั่นกระทำความดี แม้จะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ท่านเห็นว่
การทนทุกข์เพราะทำความดี ย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำความชั่ว

พระวรสาร : - ยน 14:15-21

พระเยซูเจ้าทรงเตือนผู้ติดตามพระองค์ว่า พระองค์จะไม่อยู่กับเขาอย่างที่เขาแลเห็นได้อีกต่อไป
แต่พระองค์จะอยู่กับเขาในองค์พระจิต พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระจิตว่า “ผู้ช่วยเหลือ” และ “พระจิต
แห่งความจริง”

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอแจ้งงดพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์และวันธรรมดา

จนถึง วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

ตามประกาศของสังฆมณฑลราชบุรี

พี่น้องสามารถหลีกเลี่ยงชีวิตคริสตชนด้วยการทำกิจศรัทธาต่าง ๆ

เช่น สวดสายประคำ สวดพระเมตตา อ่านพระคัมภีร์ รำพึงพระวาจา ฯลฯ

และทุกวันอาทิตย์ 09.00 น. ติดตามการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ

ทางเว็บไซต์ www.ratchaburidio.or.th

และทางเพจ www.facebook.com/ratchaburidioecese





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



เครื่องหมายแห่งรัก

พระวรสารวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระดำรัสหลังการเลี้ยงอาหารค่ำ มีที่สุดท้าย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่กับ บรรดาอัครสาวก พระองค์จะไม่อยู่กับพวกเขาอีกต่อไป แต่ได้เตรียม พวกเขาให้พร้อมสำหรับวันที่พระองค์จะต้องจากไป พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการทำทนายบรรดาอัครสาวก และผู้ติดตามพระองค์ “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา” พวกศิษย์ต่างแน่ใจว่าพวกเขารักพระองค์ แต่สิ่งที่ พระองค์หมายถึงคือ การยอมรับคำสั่งของพระองค์ที่ทรงสั่งพวกเขาต่อจากนั้นว่า “ท่านจะปฏิบัติตาม บทบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14: 15)

เครื่องหมายที่บ่งบอกว่ารักพระเยซูเจ้าคือ การดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า บางคนอาจ คิดว่าทำได้ยากเพราะความอ่อนแอที่ตนมี แต่การเรียกให้ปฏิบัติตามพระบัญญัติเป็นไปได้ อาศัยของ ประทานที่พระเยซูเจ้าจะประทานให้ พระองค์กำลังจะจากพวกเขาไป แต่ได้สัญญาจะประทานผู้ช่วยเหลือ อีกองค์หนึ่ง พระเยซูเจ้าคือ ผู้ช่วยเหลือองค์แรกที่ทรงสอน นำทาง และปกป้องพวกเรา พระองค์ได้แสดง ให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียง พระองค์เดียวของพระองค์” (ยอห์น 3:16) และทรงขอให้เรารักซึ่งกันและกัน สิ่งนี้คือความจริงที่อยู่เบื้องหลัง พระบัญญัติของพระองค์ “นี่คือบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารัก ท่าน” (ยอห์น 15:12)

พระจิตเจ้าคือ ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ เพื่อเป็นหลักประกัน ว่าพระบัญญัติแห่งความรักจะได้รับการปฏิบัติจากบรรดาศิษย์ของพระองค์ เราจึงต้องตอบสนองด้วยการ รักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักเรา นำทาง ให้คำปรึกษา ปกป้องคุ้มครอง และทำให้เรา เข้มแข็งด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าที่จะอยู่กับเราตลอดไป

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก ความนอบน้อมเชื่อฟัง พระเยซูเจ้าได้แสดงความรักของพระเจ้าให้เราได้เห็น พระองค์ทรงนอบน้อมเชื่อฟังจนถึงที่สุดด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ความรักแท้จริงที่เรามีต่อพระเจ้า ต้องแสดงออกให้เห็นในความนอบน้อมเชื่อฟังเช่นเดียวกัน ด้วยการมองเห็นพระญาณสอดส่องและ ความรักของพระองค์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ตีโพยตีพายหรือด่าว่าพระเจ้า

ประการที่สอง ความรักต่อกัน เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน 15: 12) พระองค์ต้องการให้เรามองเห็นพระองค์ในผู้อื่น และรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา ความรักที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องจึงเป็นการพิสูจน์ว่า เราชรักพระองค์และเป็นศิษย์แท้จริงของพระองค์ อีกทั้งยังเผยให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า

ประการที่สาม การให้อภัยกัน พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา “จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ยเบียดเบียนท่าน” (มธ 5:44) ทรงมอบแบบอย่างนี้แก่เราในการให้อภัยผู้ประหารพระองค์ เราถูกเรียกร้องให้ทำเช่นเดียวกัน เมื่อใครคนหนึ่งไม่ยอมให้อภัย เท่ากับว่าเขากำลังทำร้ายตัวเองมากกว่าทำร้ายคู่กรณีของเขา ดาบที่เราใช้ทำร้ายศัตรูความจริงได้แทงทะลุร่างของเราก่อน ดังสุภาษิตจีนที่ว่า “ใครที่คิดแก้แค้น เขากำลังขุดหลุมฝังศพคู่กรณีของเขาและตัวเขาเอง”

พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความรักของพระบิดาเจ้าในภาคปฏิบัติ ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังจนถึงที่สุดคือการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน อีกทั้ง ทรงวอนขอให้พระบิดาเจ้ายกโทษให้ทุกคน พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตในความรักนี้เช่นเดียวกัน ด้วยการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งสรุปได้ในความรักที่มีต่อกัน การให้อภัยความผิดของกันและกัน และการปฏิบัติต่อกันด้วยความยุติธรรม

ให้เราดำรงชีวิตในความรัก การให้อภัย และความยุติธรรมนี้ โดยเริ่มจากในครอบครัวของเรา ก่อนที่จะขยายออกไปสู่ผู้อื่นในสังคม เป็นต้น คนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ใครที่ดำรงชีวิตในความรัก การให้อภัย และความยุติธรรมในชีวิตประจำวัน ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขารักพระเยซูเจ้า ใครที่รักพระเยซูเจ้าจะเป็นที่รักของพระบิดาเจ้าด้วย พระเยซูเจ้าจะทรงรักเขาและประทับอยู่กับเขาในองค์พระจิตเจ้าตลอดไป



1. บ้าพเจ้าจะนอบน้อมเชื่อฟังต่อคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า
2. บ้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก และรับใช้ผู้อื่นด้วยใจยินดี
3. บ้าพเจ้าจะให้อภัยความผิดซึ่งกันและกัน



พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขียนจดหมายถึงชาวคาทอลิก



พี่น้องชายหญิงที่รัก

เดือนพฤษภาคมเป็นเวลาสำหรับประชากรของพระเจ้าในการแสดงความรักและความศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระนางพรหมจารีมารีย์ เป็นธรรมเนียมที่เดือนนี้เราสวดสายประคำที่บ้าน ภายในครอบครัว การจำกัดจากการระบาด (ไวรัสโคโรนา) ทำให้เราเห็นคุณค่า “ครอบครัว” มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ชีวิตจิตด้วย ด้วยเหตุนี้พ่อปรารถนาให้ทุกคนพบความงดงามของการสวดสายประคำที่บ้านในเดือนพฤษภาคมนี้ ไม่ว่าจะสวดเป็นกลุ่มหรือสวดคนเดียว ท่านสามารถตัดสินใจตามสภาพของตนหรือทำทั้งสองโอกาสก็ได้ ฤกษ์งามของการสวดนี้เรียบง่าย สวดทางอินเทอร์เน็ตก็ได้

พ่อได้แต่งตั้งบทธาวนา 2 บทต่อแม่พระ ให้ท่านสวดตอนท้ายของสายประคำ พ่อเองจะสวดในเดือนพฤษภาคมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านทุกคน ตอนท้ายจดหมายนี้ มีบทธาวนาทั้งสองบทสำหรับทุกคน

พี่น้องชายหญิงที่รัก การรำพึงพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าพร้อมกับหัวใจของพระมารดามารีย์ จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นในฐานะครอบครัวฝ่ายจิต จะช่วยเราให้ขณะเวลาแห่งการทดลองนี้ พ่อจะภาวนาให้ท่านเป็นพิเศษผู้ที่กำลังทนทุกข์มากที่สุด ขอท่านโปรดภาวนาให้พ่อด้วย ขอพระเจ้าอวยพร

25 เมษายน 2020 วันฉลองนักบุญมาระโก

บทธาวนา แบบที่ 1

ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระแม่ทรงส่องสว่างบนเส้นทางของลูกทั้งหลายเสมอ ทรงเป็นดังเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นและความหวัง ลูกทั้งหลายมาขอพึ่งพาอาศัยพระแม่ ผู้ทรงเป็นสุขภาพของบรรดาผู้ป่วย ผู้ประทับอยู่ ณ เชิงกางเขน ทรงอยู่ใกล้ชิดกับความเจ็บปวดของพระเยซูเจ้า และพระแม่ทรงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างมั่นคง พระแม่ผู้ทรงเป็นความรอดพ้นของลูกทั้งหลาย พระแม่ทรงทราบดีถึงความจำเป็นของลูก และลูกไว้วางใจว่าพระแม่จะทรงประทานให้เช่นเดียวกับที่เมืองคานา แคว้นกาลิลี เพื่อว่าความชื่นชมยินดีและการฉลองจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากช่วงเวลาแห่งการทดลองนี้

พระมารดาแห่งความรักของพระเจ้า ขอโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้ลูกได้กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และกระทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสแก่ลูก พระองค์ทรงรับเอาความทุกข์ทรมานของลูกไว้กับพระองค์ และโดยอาศัยกางเขน พระองค์ทรงรับความทุกข์โศกเศร้าของลูกไว้ เพื่อนำลูกไปสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพ

พวกลูกขอหลบภัยภายใต้การคุ้มครองของพระแม่ พระมารดาของพระเจ้า โปรดอย่าทรงเมินเฉยต่อคำภาวนาของลูกทั้งหลาย ผู้กำลังตกอยู่ในกรทดลอง และโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง โอ้พรหมจารีผู้ทรงเกียรติ และทรงบุญยิ่งนัก

หมายเหตุ บทธาวนาแบบที่ 1 มีผู้แปลเป็นภาษาไทย และใช้สวดกันในเดือนที่ผ่านมา

บทภาวนา แบบที่ 2

“พวกลูกขอหลบภัยภายใต้การคุ้มครองของพระแม่ พระมารดาของพระเจ้า”

ในสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติปัจจุบันนี้ เมื่อทั่วโลกเป็นเหยื่อรับความทุกข์และความกังวลใจ พวกลูกขอหลบภัยภายใต้การคุ้มครองของพระแม่ พระมารดาของพระเจ้า

ข้าแต่พรหมจารีมารีย์ โปรดหันพระพักตร์อันเมตตา มาหาพวกลูก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่านี้ โปรดปล่อยโยนบรรดาผู้มีจิตใจว่าวนและเศร้าโศกถึงบรรดาบุคคลที่พวกเขารักที่เสียชีวิต และบางครั้งถูกฝังในวิธีที่ทำให้พวกเขาเสียใจสุดขีด โปรดอยู่ใกล้บรรดาผู้ที่ดูแลคนที่เขารักที่เจ็บป่วย และผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับคนที่เขารัก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โปรดประทานความหวังแก่ผู้ลำบากเพราะความไม่แน่นอนของอนาคต และผลตามมาด้านเศรษฐกิจและการงาน

ข้าแต่พระมารดาของพระเจ้า พระแม่ของลูก โปรดวิงวอนพระเจ้าพระบิดาแห่งเมตตาธรรม ขอให้ ความทุกข์ยิ่งใหญ่นี้สิ้นสุด โปรดประทานความหวังและสันติสุขให้ปรากฏใหม่ โปรดวอนขอพระบุตร เช่นเดียวกับพระองค์ทรงทำที่เมืองคานา เพื่อครอบครัวของผู้ป่วยและเหยื่อได้รับความบรรเทา ให้เปิดใจ และไว้วางใจในพระองค์

โปรดคุ้มครองบรรดาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร ผู้อยู่ด่านแรกเวลาฉุกเฉิน ผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่น โปรดเสริมกำลังแกฮีโร่ ให้พวกเขามีพลังใจดีและสุขภาพดี โปรดใกล้ชิด บรรดาผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งวันทั้งคืน บรรดาพระสงฆ์ผู้เอาใจใส่อภิบาลและซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร โดยพยายามช่วยเหลือและให้กำลังใจทุกคน

ข้าแต่พระนางพรหมจารี โปรดส่องสว่างจิตใจของบรรดาชายหญิง ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ค้นพบการแก้ไขที่มีผลดีเอาชนะไวรัสนี้ โปรดสนับสนุนบรรดาผู้นำประเทศด้วยปัญญา ความหวัง และความมีใจกว้าง พวกเขาจะได้ช่วยบรรดาผู้ที่ขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิต และวางแผน การแก้ไขทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการมองระยะยาวและความสามัคคี

ข้าแต่พระนางมารีย์ โปรดกระตุ้นมโนธรรมของพวกเขา ให้สามารถใช้งบประมาณด้านพัฒนาและสะสมอาวุธ นำมาใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยที่มีประโยชน์ เพื่อป้องกันภัยพิบัติแบบนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข้าแต่พระมารดาที่รัก โปรดช่วยพวกลูกให้ตระหนักว่า เราทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่เดียวกัน ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่รวมเราให้เป็นหนึ่ง คือรู้สึกว่าเป็นพี่น้องและสามัคคีกัน เราสามารถช่วยเหลือบรรดาสถานการณ์มากมายของความยากจนและขัดสน โปรดให้พวกลูกมีความเชื่อเข้มแข็ง บากบั่นในการรับใช้ มั่นคงในการภาวนา

ข้าแต่พระนางมารีย์ ความบรรเทาของผู้ประสบความลำบาก โปรดโอบอุ้มพวกลูกทุกคนที่กำลัง ประสบภัยพิบัติ โปรดภาวนาเพื่อพระเจ้าทรงกางพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ช่วยพวกลูกให้พ้นจากโรคระบาดนำกลัวนี้ เพื่อชีวิตกลับคืนสู่สภาพสงบสุขปกติ ข้าแต่พระแม่ผู้ฉายแสงในการเดินทางของพวกลูก เป็นดั่ง เครื่องหมายแห่งความรอดพ้นและความหวัง พวกลูกวางใจในพระแม่ผู้เมตตากรุณา ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์ พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน อาแมน

เติมน้ำใส่ใส่หัวใจ

ที่มา... winbookclub

มีจุดหนึ่งของการเกิดมาในครอบครัวตะวันออกที่ผมมองไม่เห็น จนกระทั่งไปใช้ชีวิตในตะวันตก นั่นคือคนที่ผู้ใหญ่เอ่ยคำขอโทษ คำชม และคำขอบคุณต่อเด็กไม่เป็น (นี่เป็นเพียงข้อสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัว เท่านั้น) หลายคนพูดจากับคนแปลกหน้าเพราะกลัวพูดกับสมาชิกในครอบครัว ยิ้มให้กับคนที่เราไม่รู้จักกันดีอย่างไรดี แต่ไม่มีให้ใครครองที่อยู่ด้วยกันมานานยี่สิบสามสิบปี แปลกไหม?

ธอมัส เมอร์ตัน ชาวตะวันตกคนหนึ่งกลุ่มหลงชีวิตตะวันออก เขียนในหนังสือปรัชญาเต๋าเล่มหนึ่งว่า เมื่อเราเดินไปในตลาดพลุกพล่าน เผลอเหยียบเท้าใครคนหนึ่ง เรารับเอ่ยว่า "ขอโทษ" และให้เหตุผล แต่เมื่อเหยียบเท้าลูก เรากลับเงียบกริบ นี่อาจเป็นพฤติกรรมที่ฝังรากมาจากความเชื่อที่ว่า ผู้ใหญ่ย่อมไม่ผิด ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อน บางครั้งการเอ่ยคำ "ขอโทษ" นั้นยากเย็นยิ่ง เหมือนกับศักดิ์ศรีของตนถูกลดทอน หรือเป็นการเผยว่าตนเองโง่เง่าจนผิดพลาด ทว่าการพลาดพลั้งยังดีกว่าการไม่เคยพลั้งพลาด และการกล่าวอ้อมรับว่าตนผิดย่อมดีกว่าการตื้อตึง เพียงเพื่อรักษาหน้าตาหรือศักดิ์ศรี มารยาทที่แท้ย่อมรักษาความสม่ำเสมอและไม่มีข้อแม้ใด ๆ

หลายปีที่ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่า บางครั้งการชิงเอ่ยคำ "ขอโทษ" ก่อน ทั้งที่เราไม่ผิด ช่วยลดอุณหภูมิความเครียดระหว่างสองฝ่ายได้อย่างอัศจรรย์ การเอ่ยคำชมและบอกรักคนอื่นก็อยู่ในข่ายเดียวกัน คนจำนวนมากรู้สึกเจ็บเมื่อต้องบอกรักผู้อื่น คนอีกไม่น้อยมองไม่เห็นว่าการไม่ต่อชมคนอื่น บางคนบอกว่าชื่นชมในใจก็พอแล้ว พวกเขาลืมไปว่าไม่มีใครได้ยินคำชมที่อยู่ในใจ คำชมและคำบอกรักเป็นของฟรี ให้คนอื่นมากเท่าไร ก็ไม่มีวันหมดจากคลังหัวใจ

ภาษิตฝรั่งบอกว่า Dont wait until people are dead to give them flowers. *รู้จักชมคนบ้าง เพราะบางครั้งการชมผู้อื่นมีค่ามากกว่าสินจ้างรางวัล การบอกรักผู้อื่นโดยไม่ต้องรอโอกาสพิเศษคือความพิเศษอย่างหนึ่ง สัมมาวาจาที่เช่นน้ำเย็นพรมใส่ต้นไม้ นอกจากจะสร้างความชุ่มฉ่ำต่อบิหรือดอก ยังไหลล้นลงดินเป็นอาหารแก่รากชีวิตที่มีความงดงาม ก็ตรงที่เรารู้จักเติมน้ำดีใส่ลงไปในหัวใจอยู่เรื่อย ๆ >>>*



ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณมาริสสา จารุศิริกุล มอบเงิน 1,000 บาท, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงิน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของวัดในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ขอพระเชษฐเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ดอบแทนน้ำใจของทุกท่าน

กระปุกออมสินมหาพรต
ขอให้พี่น้องได้นำกระปุกออมสินมหาพรตมาส่งคืนให้กับทางวัดโดยตรง หรือฝากเจ้าหน้าที่วัดที่ไปส่งสัปดาห์สาร หรือฝากหัวหน้ากลุ่มมาก็ได้ เพื่อทางวัดจะได้นำส่งสำนักพระสังฆราชต่อไป

ข่าวมรณะ
โรชา พรทิพย์ สมศรี พระได้รับไปเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 รวมอายุได้ 81 ปี
ครอบครัวได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีฌาปนกิจศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด
ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป

ปฏิทิน ข้าราชการพลเรือน ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤษภาคม 2020 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 17	อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลอีสเตอร์ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ โดมินิกโก อุดม - มาริอา ซุ่น อร่ามสุขเสรี อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับครอบครัว Stanley Wit	วัด ลูก - หลาน ครอบครัว
จันทร์ที่ 18	น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี สุขสำราญสำหรับกระแสรักพระสงฆ์ นักบวช อุทิศแด่ โลเรนโซ สุรเดช - เปโตร สุรสิทธิ์ ลูจนามานท์	กลุ่มเซอร์รา คุณกฤติน ลูจนามานท์
อังคารที่ 19	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลอีสเตอร์ อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาก อุทิศแด่ คุณแม่อรสา เด่นภาสุรพงษ์ อุทิศแด่ อังยลา วิรุณ กุ์ทรัพย์	ภรรยา - ลูก - หลาน คุณวันเพ็ญ วัฒนาประสิทธิ์ คุณลักขณา ทิมนาค
พุธที่ 20	น.เบอร์นาดินแห่งซีเอนา พระสงฆ์ อุทิศแด่ เปาโล วิสิษฐ์ ว่างตาล (ครบ 20 ปี) อุทิศแด่ เปโตร ดุสิต แสงเทียน	ลูก - หลาน คุณนงลักษณ์
พฤหัสบดีที่ 21	น.คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี อุทิศแด่ เซซีลีอา บุญชู - หลุยส์ วันชัย อรัญนารถ อุทิศแด่ มีคาเอล ธงชัย ชิตเครือ	ครอบครัวอรัญนารถ คุณวาสนา พูนศิริ
ศุกร์ที่ 22	น.ริต้าแห่งคาเชีย นักบวช อุทิศแด่ โยเซฟ สุรศิลป์ สุวดินทร์กูร (ครบ 3 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ บุญช่วย - มาริอา อนงค์ - มาริอา กอเบรดี พิมพา ศรีประโมง	ครอบครัวสุวดินทร์กูร คุณกสิณ - คุณวีราพร
เสาร์ที่ 23	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลอีสเตอร์ สุขสำราญสำหรับ คุณเกียรติศักดิ์ สิริสุขนิรันดร์ อุทิศแด่ ยอห์น ประพันธ์ เจริญตากม อุทิศแด่ เปาโล อนันต์ - มาริอา มาลี จ้าวเทพพิทักษ์	คุณลัดดา สิริสุขนิรันดร์ ภรรยา - บุตร - ธิดา บุตร - ธิดา

หมายเหตุ พระสงฆ์ยังคงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณตามจุดประสงค์และเพื่อพี่น้องทุกคน โดยไม่มีผู้เข้าร่วมพิธี